



Sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Còn hơn một tháng nữa các thí sinh chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Đến thời điểm này, bên cạnh sự chuẩn bị của các trường THPT, các ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch chi tiết bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả cao.



Học sinh Trường THPT Đông Quan trong tiết ôn tập.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay diễn ra từ ngày 25 - 27/6 với nhiều điểm mới so với các năm trước, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức thi và giảm áp lực cho học sinh, hướng các em đến việc học toàn diện, tránh học tủ, học lệch. Năm nay, Thái Bình có 21.557 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 6.210 thí sinh thi chỉ để lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT, 695 thí sinh tự do thi để lấy kết quả xét tuyển cao đẳng, đại học và 2.425 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Theo kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, toàn tỉnh có 48 điểm thi với 919 phòng thi được đặt tại các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên và Trường Đại học Thái Bình; khoảng 2.600 cán bộ làm thi. Kỳ thi THPT quốc gia tại Thái Bình năm nay do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Đại Nam, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trường Đại học Thái Bình và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tổ chức.

Tại Hưng Hà, công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia đã hoàn tất. Ông Đỗ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trên địa bàn huyện có 4 trường THPT công lập, 1 trường tư thục và 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên với 2.672 thí sinh. Ngay khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị cho kỳ thi, UBND huyện đã yêu cầu các trường tuyên truyền đầy đủ nội dung quy chế thi THPT, quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng tới cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và nhân dân. Bên cạnh đó, chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, nơi ăn, nghỉ cho cán bộ làm thi, học sinh, phụ huynh và nhân dân. Bên cạnh đó, chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, nơi ăn, nghỉ cho cán bộ làm thi, học sinh, phụ huynh và nhân dân. Bên cạnh đó, chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, nơi ăn, nghỉ cho cán bộ làm thi, học sinh, phụ huynh và nhân dân.

Cho kỳ thi THPT quốc gia. Cùng với đó, các nhà trường đã tổ chức từ 2 - 3 vòng khảo sát để kiểm tra chất lượng học sinh qua các đợt ôn tập, từ đó có biện pháp củng cố và nâng cao kiến thức cho từng học sinh. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Đến thời điểm này, Công an tỉnh đã xây dựng xong kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia; tổ chức bố trí lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại địa điểm thi, địa điểm thi, khu vực chấm thi, tham gia vận chuyển đề thi, bài thi bảo đảm an toàn tuyệt đối và đúng quy chế. Bên cạnh đó, có phương án và kịp thời xử lý các hiện tượng tiêu cực như tung tin thất thiệt, bán đề giá, đưa tài liệu vào phòng thi, đe dọa cán bộ coi thi... Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông tại các bến xe, bến phà, các nút giao thông, kịp thời giải tỏa ùn tắc tại các tuyến đường thi sinh đi thi và tại các điểm tổ chức thi. Nhìn chung, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Các vấn đề về cơ sở vật chất, chỗ ăn, nghỉ, điện, nước, giao thông, phương tiện đi lại, y tế, an toàn thực phẩm, an ninh đã được các địa phương tích cực chuẩn bị. Lực lượng thanh niên tình nguyện sẽ thường trực tại các điểm thi, bến xe... sẵn sàng giúp đỡ các em học sinh khi có nhu cầu. Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, việc triển khai ôn tập chủ động của giáo viên, học sinh, tất cả đã sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 an toàn, nghiêm túc, chất lượng.

DẠNG ANH

HƯNG HÀ Chuyển biến từ những việc làm cụ thể

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được huyện Hưng Hà nghiêm túc thực hiện, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà thi đua lao động sản xuất.

Cơ quan, đơn vị. Chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp, thiết thực với thực tiễn gắn với nhiệm vụ chính trị, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên. Chi Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chia sẻ: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội chủ trọng việc làm theo Bác. Trong đó, tiêu biểu là việc thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ Thái Bình làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững". Đến nay, toàn huyện đã thành lập 305 tổ tiết kiệm tự nguyện của cán bộ, hội viên với 13.000 thành viên, số tiền tiết kiệm được trên 2 tỷ đồng cho trên 300 hội viên khó khăn vay phát triển kinh tế.



Giờ học theo phương pháp tích hợp liên môn gắn với di sản văn hóa của cô và trò Trường THCS Kỳ Đồng (Hưng Hà).

Học tập và làm theo gương Bác đã góp phần quan trọng tạo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Hưng Hà. Năm 2016, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt trên 12.700 tỷ đồng, tăng 9,62% so với năm 2015; năm 2017 tổng giá trị sản xuất của huyện đạt hơn 13.800 tỷ đồng, tăng 10,64% so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 14,91% so với năm 2016. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo được thực hiện nghiêm túc. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 5,68% xuống còn 4,15%. Công tác y tế, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn. Các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội khác được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Phát huy kết quả đạt được, Hưng Hà chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn tiếp tục xác định việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ việc tổ chức học

MAI THƯ

Góp sức xây dựng bệnh viện phát triển

Trong sự đổi mới về mọi mặt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh những năm gần đây có đóng góp quan trọng của Hội Cựu chiến binh Bệnh viện.

Hội Cựu chiến binh (CCB) Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 41 hội viên. Để thuận lợi trong sinh hoạt và tham gia hiệu quả các hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, Hội CCB Bệnh viện chia thành 5 chi hội gồm: chi hội hệ ngoại, chi hội hệ nội, khoa phòng ban, giám định y khoa và ban bảo vệ. Mỗi chi hội do một đồng chí ủy viên ban chấp hành đồng thời là trưởng khoa, phòng làm chi hội trưởng. Các đồng chí chi hội trưởng thường xuyên sát sao nắm bắt tư tưởng hội viên. Hội CCB Bệnh viện cũng thường xuyên thông tin cho hội viên những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền lợi của hội viên để hội viên tích cực chấp hành. Vì vậy, đa số hội viên đều có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm trong công

tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có tín nhiệm với cán bộ, viên chức cơ quan. Đồng chí Giang Hoài Nam, Chủ tịch Hội CCB Bệnh viện cho biết: Hội CCB Bệnh viện luôn coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Vì vậy, Ban Chấp hành Hội luôn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là nghị quyết của đảng bộ các cấp tới hội viên. Đồng thời, Hội cũng phối hợp với các đoàn thể khác như Công đoàn, Đoàn Thanh niên để cùng nâng cao hiệu quả hoạt động. Với thuận lợi là hội viên có nhiều đồng chí tham gia công tác lãnh đạo từ Bệnh viện đến các khoa, phòng, y vụ, việc triển khai các hoạt động công

tác hội cũng như tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, triển khai các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng bệnh viện... đều thuận lợi. Trong năm 2017, Hội CCB Bệnh viện đã tổ chức 4 buổi cho cán bộ, hội viên tham gia học tập nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Hội thường xuyên tổ chức các buổi thông tin thời sự về tình hình trong tỉnh, trong nước, quốc tế. Nhiều hội viên đã chủ động viết tin, bài tuyên truyền và tham dự các cuộc thi về thực hiện Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò nêu gương và phát huy phẩm

chất Bộ đội Cụ Hồ, các đồng chí hội viên giữ cương vị lãnh đạo nói riêng, các đồng chí hội viên nói chung đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào thi đua. Đặc biệt, thời gian gần đây khi triển khai các đề án nâng cao chất lượng Bệnh viện, nhiều đồng chí hội viên đã trở thành nòng cốt, đồng thời làm gương cho thế hệ trẻ, có nhiều sáng kiến cải tiến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; làm chủ các đề tài nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng các kỹ thuật mới chuyên sâu; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh... Với nỗ lực phấn đấu, năm 2017 Hội CCB Bệnh viện Đa khoa tỉnh được Hội CCB các cơ quan tỉnh tặng giấy khen hoàn

thành xuất sắc phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", được ghi nhận là đơn vị trong sạch, vững mạnh xuất sắc. Tổng kết phong trào thi đua năm 2017, 3 hội viên được UBND tỉnh tặng bằng khen; 4 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 9 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đảng bộ Bệnh

viện được công nhận là "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017", được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba... Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội CCB Bệnh viện Đa khoa tỉnh nêu cao quyết tâm đoàn kết, xây dựng tổ chức vững mạnh, chung tay xây dựng Bệnh viện ngày càng

phát triển; phấn đấu 100% hội viên đạt hội viên gương mẫu, đạt lao động tiên tiến trở lên, 100% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh, tập thể Hội CCB Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh xuất sắc năm 2018 và các năm tiếp theo.

HÀ DUNG



Thăm khám sức khỏe bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.